

2ครุสาวได้กลับไปสอนในภูมิลำเนา

นำเสนอเมื่อ : 5 พ.ย. 2560

2สาวยิ้มออกได้ครุอัคราจารย์ กพฐ.แก้ปัญหาเยียวยาเบื้องต้น

**“เลขาธิการ กพฐ.”แก้ปัญหาเบื้องต้น เยียวยา 2ครุสาว
โรงเรียนภูมิลำเนาเดิมรับเป็นครุอัคราจารย์
พร้อมย่ำเงินสวัสดิการที่มอบให้ไม่เกี่ยวกับเงินเดือนที่ยังไม่ได้รับ**

จากกรณีที่ เพจเฟซบุ๊ก สื่อท้องถิ่นเมืองพระร่วง ได้เผยแพร่เรื่องราวของ น.ส.วนาลี ทุนมาก ชาว ต.ป่าจิว อ.ศรีสขนาลัย จ.สุโขทัย ที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู โดยติดในอันดับที่ 66 ของบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 38 สุโขทัย และบรรจุไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอุงผางวิทยาคม จ.ตาก โดยไม่ได้รับเงินเดือนตลอด 5เดือนของการปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันก็ได้รับหนังสือจาก สพม. 38 แจ้งว่าคณะกรรมการการศึกษาศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ตาก มีมติไม่อนุมัติการขอปรับเปลี่ยนวิชาเอกและขอเพิ่มเติมตำแหน่งว่างโรงเรียนอุงผางวิทยาคม และไม่อนุมัติการบรรจุแต่งตั้ง ทำให้ไม่ได้เป็นครุต่อ ซึ่งต่อมาได้พบว่ามีอีกกรณีหนึ่ง คือ น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี ซึ่งสอบได้อันดับที่ 67 และได้รับการบรรจุในโรงเรียนเดียวกัน และประสบปัญหาเดียวกัน

วันนี้(5 พ.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)กล่าวถึงความคืบหน้าการเยียวยา 2 ครุสาวทั้ง 2คน ว่า หลังจากที่ได้เดินทางไปพบและมอบเงินจากกองทุนสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และเงินสมทบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 50,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครุทั้ง 2 คนไปแล้ว นั้น ตนได้หารือร่วมกับเขตพื้นที่และฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อประสานหาโรงเรียนจากครุทั้ง 2 คนเป็นอัคราจารย์ชั่วคราว โดย น.ส.วนาลี ทุนมาก ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมที่ อ.ศรีสขนาลัย จ.สุโขทัย ได้โรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสขนาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ครุวนาลีเคยเรียนตอนมัธยมศึกษา รับเขาเป็นครุอัคราจารย์ชั่วคราว โดยใช้งบประมาณสมาคมผู้ปกครองและครุ สวชน.ส. นิราวัลย์ เชื้อบุญมี ภูมิลำเนาเดิม อ.เมือง จ.เลย ได้รับการประสานจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร ผอ.สพม.19 ว่า โรงเรียนเลยพิทยาคม จะจ้างเป็นอัคราจารย์ชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนสถานศึกษา

“ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าคุณผิดพลาดเกิดขึ้นที่ไหน จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ซึ่งผมจะหารือกับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำกับดูแลคณะกรรมการการศึกษาศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ก่อนที่จะตั้งคณะกรรมการลงไปสืบหาข้อเท็จจริงว่ามีความเป็นมาอย่างไร โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด สวชน.ส.จะได้กลับมาบรรจุเป็นข้าราชการหรือไม่ก็ต้องรอผลสืบข้อเท็จจริงก่อน อย่างไรก็ตามกรณีนี้ก็เหมือนกับบรรณชนกันซึ่งยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่เมื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ต้องดูแลผู้บาดเจ็บก่อน ส่วนกรณีการมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือเบื้องต้นก็เป็นกรดูแลครุตามที่ควรจะเป็นไม่เกี่ยวกับเงินเดือนที่ครุยังไม่ได้รับ”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560](#)

ไม่ใช่ความผิดครู "การุณ"หาเรือ ก.ค.ศ.เยียวยา

ปลัด ศธ.ชี้ไม่ใช่ความผิดครู กรณีเรียกบรรจุแล้วถูกยกเลิก เตรียมนำเข้าหาเรือบอร์ดก.ค.ศ.หาทางเยียวยา

ตามที่มีการเผยแพร่เรื่องราวของ ครูสาว 2 ราย ที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้แล้ว ซึ่งได้รับการเรียกบรรจุและได้ไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว ที่โรงเรียนอุ้งฆ้องวิทยาคม จ.ตาก แต่ภายหลังปรากฏว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน(สพม.) 38 ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ตาก มีมติไม่อนุมัติการขอปรับเปลี่ยนวิชาเอกและขอเพิ่มเติมตำแหน่งว่างโรงเรียนอุ้งฆ้องวิทยาคม และไม่อนุมัติการบรรจุแต่งตั้ง ทำให้ ครูทั้ง 2 คน ไม่ได้เป็นครูต่อ แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้เยียวยาเบื้องต้น โดยให้เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวในโรงเรียนที่ภูมิสำเนาของแต่ละคนนั้น

วันนี้(5พ.ย.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนได้หารือเบื้องต้นกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) และ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) แล้วว่าจะเยียวยาครูอย่างไร เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นครูทั้ง 2 คน ไม่ใช่คนผิดแน่นอน โดยจะคิดว่าจะต้องนำเขาหาเรือในที่ประชุมบอร์ด ก.ค.ศ.ให้เร็วที่สุด

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.50 น.](#)